

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ ĐĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 31 /BC- HĐND- KTXH

Bù Đăng, ngày 07 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 20/HĐND ngày 29/5/2023 về việc thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6 giữa năm 2023, HĐND huyện khóa VII. Ban kinh tế - xã hội đã họp để xem xét báo cáo số 180/BC-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐD huyện trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; qua công tác giám sát, xem xét các báo cáo của UBND huyện, Ban kinh tế - xã hội báo cáo HĐND huyện một số nội dung như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, khó lường đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. Nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, UBND huyện đã kịp thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy, của HĐND huyện, cùng với sự tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của địa phương với một số kết quả tích cực như sau:

1. Kinh tế

1.1. Nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên - môi trường

Diện tích gieo trồng cây lâu năm đạt 99,16%, diện tích cây hàng năm đạt 53,1% kế hoạch năm. Thành lập mới 06 hợp tác xã nông nghiệp, đạt 300% kế hoạch; hiện toàn huyện có 37 hợp tác xã, 108 trang trại. Ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 03 hộ thuộc thị trấn Đức Phong và xã Thống Nhất; đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng được thực hiện tốt, bảo đảm khống chế ngay tại ổ dịch, không để lây lan rộng.

Công tác quản lý tài nguyên – môi trường: đã cấp được 473 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 417 ha (cấp theo Quyết định số 08 của UBND tỉnh là 300 GCNQSD đất với diện tích 277 ha). Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

được 202 hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với diện tích 8,5 ha.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng và quản lý lâm sản. Triển khai kế hoạch trồng cây xanh gắn với phát động phong trào Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.

* *Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*: Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh công nhận 02 xã Thọ Sơn, Đoàn Kết đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã Đức Liễu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. rà soát các tiêu chí nông thôn mới năm 2023 đối với 02 xã Phước Sơn, Đak Nhau và tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Bom Bo. Điều chỉnh lộ trình các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 99,35% đạt 100,86% kế hoạch.

1.2. Công nghiệp, giao thông, xây dựng

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững ổn định và duy trì tăng trưởng trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường thu hút, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị được triển khai đúng trình tự, thủ tục. Thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ và lập Đồ án quy hoạch giao thông huyện đến năm 2023, định hướng đến năm 2045. Thông qua nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Bù Đăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thông qua nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch chung đô thị Đức Liễu; thông qua điều chỉnh nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức Phong. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Lý Thường Kiệt và Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo; điều chỉnh quy hoạch TTHC các xã Phước Sơn, Đak Nhau.

Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa kịp thời hệ thống chiếu sáng. Tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện. Về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 10/6/2023, thực hiện giải ngân vốn tỉnh đạt 35,16% kế hoạch, giải ngân vốn huyện đạt 33,86%; vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 32%; vốn đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 34%; vốn sự nghiệp giao thông mang tính chất đầu tư đạt 0%. Ước giải ngân các nguồn vốn trong 6 tháng đầu năm đạt 48%.

1.3. Tài chính, dịch vụ - thương mại

Ước tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm là 136,5 triệu đồng, ước đạt 44% dự toán tỉnh, 39% so với dự toán huyện, giảm 43% so với cùng kỳ. Chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 56% so với dự toán tỉnh, 54% so với dự toán huyện, ước tăng 8% so với cùng kỳ. Hoạt động của Ngân hàng chính sách, tổng dư nợ đạt 479.650 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,9%; nợ quá hạn là 390 triệu đồng, chiếm 0,075% tổng dư nợ, giảm 48 triệu đồng so với đầu năm. Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước và công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chống các biểu hiện đầu cơ, nâng giá bất hợp lý; đã phát hiện xử lý 84 vụ vi phạm với tổng số tiền

phạt là 286,25 triệu đồng, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký 111 tờ cam kết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban kinh tế - xã hội thống nhất nhận định một số vấn đề về kinh tế còn khó khăn, hạn chế sau đây:

- Một số nguồn thu còn đạt thấp, như: thu Lệ phí trước bạ (30%), Thuế thu nhập cá nhân (27%), Tiền sử dụng đất (32%). Một số nguồn chi đạt thấp, như: Chi sự nghiệp khoa học công nghệ (0%), chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (32%).

- Công tác tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện chậm.

- Công tác đo đạc, lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án của những năm trước đây chưa có sự thống nhất, đồng bộ đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hiện nay, nhất là việc quy hoạch xây dựng các trung tâm hành chính các xã do đó phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác quản lý khai thác tài nguyên- khoáng sản.

2. Văn hóa - xã hội

2.1. Giáo dục - Đào tạo

Ngành giáo dục đào tạo trong những năm qua luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đến nay toàn huyện có 12/54 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 22,2% nghị quyết HĐND huyện, đạt 30% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ học sinh bỏ học trong chỉ tiêu Sở Giáo dục & Đào tạo quy định (40/45 hs). Đã hoàn tất hồ sơ, trình UBND Tỉnh phê duyệt đề án tách trường THCS & THPT Lương Thế Vinh thành trường THPT Lương Thế Vinh và trường THCS Bom Bo.

2.2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tổ chức có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh thông thường. Tổng số lượt khám bệnh là 58.913 lượt, đạt 31%, giảm 2,5% so với cùng kỳ. Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 29,1 % kế hoạch giao và giảm 47,3 % so với cùng kỳ. Công suất giường bệnh tuyến huyện đạt 43,1%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 85%. Công tác khám chữa bệnh BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác được thực hiện đúng quy định. Số bác sĩ/ vạn dân hiện nay đạt 5,7 bác sĩ/vạn dân...

2.3. Văn hóa thông tin - TDTT - Truyền thanh

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Ban quản lý Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo đã đón tiếp 9.000 lượt khách đến thăm quan (so với cùng kỳ, lượng khách không tăng, không giảm).

2.4. Chính sách xã hội

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với người có công. Tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với 15.290 phần quà trị giá hơn 7 tỷ đồng. Giải

quyết việc làm được 3.936 lao động đạt 61% kế hoạch; đào tạo nghề được 356 lao động đạt 71,2% kế hoạch. Tiếp nhận và giải quyết 416 hồ sơ người có công, bảo trợ xã hội theo quy định.

* *Chương trình MTQG giảm nghèo*: Toàn huyện còn 795 hộ nghèo, chiếm 2,04% tổng số hộ trên toàn huyện (trong đó có 552 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 69,43% tổng số hộ nghèo); có 662 hộ cận nghèo, chiếm 1,70% (trong đó hộ DTTS chiếm 53,02%). Đã thực hiện phân bổ vốn hỗ trợ cho 323 hộ nghèo thuộc chương trình giảm 1.000 hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh và xây dựng phương án giảm 315 hộ nghèo thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

2.5. Dân tộc, tôn giáo

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban kinh tế - xã hội nhận thấy còn một số khó khăn, hạn chế sau:

- Cơ sở thuốc, thiết bị y tế thuộc danh mục BHYT đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

- Công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp không ít khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao; số hộ nghèo hiện còn cao (2,04%), đây là một thách thức, khó khăn lớn trong việc huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo của huyện trong năm 2023.

- Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt thấp (toàn huyện hiện mới đạt 85%).

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, thanh toán hóa đơn điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng đạt kết quả chưa cao.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban kinh tế - xã hội thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện đã đề ra trong báo cáo; các giải pháp thể hiện trách nhiệm và tinh thần quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách điều chỉnh là **333 tỷ đồng**. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất; tuân thủ đúng các quy định về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án. Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyên giá, gian lận thương mại; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số;

- Tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện về những khó khăn của doanh nghiệp tác động đến công việc, nguồn thu nhập của người lao động trong các nhóm ngành nghề; qua đó, có định hướng, giải pháp để giải quyết hoặc kiến nghị với tỉnh trong thời gian tới;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án giao thông, xây dựng trường học trên địa bàn huyện. Rà soát, xây dựng các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng của các dự án, nhất là các dự án đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh phân cấp và nguồn ngân sách của huyện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án lớn và các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng, trong đó cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Tăng cường các giải pháp, trong đó, cần tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phát triển BHYT trên địa bàn huyện; thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng ĐBDTTS và miền núi đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực kinh tế - xã hội). Ban kinh tế - xã hội trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT



Bùi Ngọc Hân